
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๔๙๘ 

(จ ำหน่ำย) 
 

 

ที่ รล. ๓๙๘๕/๒๔๙๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 ท่ำช้ำงวังหน้ำ 
 

๑๐ พฤศจิกำยน ๒๔๙๘ 

 

เร่ือง  วิธขีำนพระนำมพระองค์เจ้ำต่ำงกรม 

 

ทูล  รำชเลขำธกิำร 

 

เนื่องด้วยกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร (กรมเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี) 
ได้แจ้งไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำว่ำ ได้รับรำยงำนจำกรำชเลขำธิกำรว่ำ ทรงพระรำช
ปรำรภถึงเร่ืองกำรเซ็นนำมส ำหรับพระองค์เจ้ำช่ำงกรม ซึ่งในชั้นเดิมแต่รัชกำลก่อน ๆ กำรเซ็น
นำมในเอกสำรใด ๆ มีน้อยเจ้ำนำยต่ำงกรมกท็รงลงพระนำมเดิม คร้ันต่อมำในรัชกำลที่ ๕ ทรง
พระด ำริจะอนุโลมพระอิสริยยศยศเจ้ำนำยให้คล้ำยคลึงกับธรรมเนียมสมัยปัจจุบัน จึงโปรดเกล้ำ 
ฯ ให้พื้ นหลักกำรให้คงลงพระนำมเดิม แต่บัดนี้ เจ้ำนำยกม็ีเหลืออยู่น้อยจึงเห็นควรที่จะวำงแบบ
แผนให้เป็นระเบียบโดยใช้พระนำมเดิมปกติ และเดิมพระนำมกรมได้โอกำสที่ลงพระนำมใน
เอกสำรส ำคัญด้วย จึงโปรดเกล้ำ ฯ ให้ร่ำงเป็นพระรำชนิยมเร่ืองวิธีขำนพระบำทพระองค์เจ้ำต่ำง
กรมขึ้น และเสนอให้ท่ำนนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ กรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร (กรม
เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี) พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรลงพระนำมและขำนพระนำมดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น 
จะเป็นกำรชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ (เพรำะไม่ตรงกับพระนำมตำมจำรึกในพระสพุรรณบัฏ) และ
ถ้ำหำกเป็นกำรชอบด้วยกฎหมำยแล้ว กำรจะออกเป็นพระรำชนิยมจะเป็นกำรชอบหรือไม่ ควรท ำ
ในรูปใด จึงขอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำเสนอควำมเหน็ ควำมทรำบอยู่แล้ว นั้น 

เร่ืองนี้  คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำย กองที่ ๓) ได้พิจำรณำ
โดยได้เชิญผู้แทนส ำนักรำชเลขำธิกำร (พระพิจิตรรำชสำสน์) ไปร่วมปรึกษำ ในกำรประชุม
กรรมกำรร่ำงกฎหมำยมีควำมเหน็ว่ำ กำรที่จะให้ควำมเหน็ไปเช่นนั้น เกรงว่ำจะเป็นกำรซุกพระรำช
หฤทยั จึงได้มอบหมำยให้ผู้แทนน ำควำมขึ้นกรำบบังคมทูลพระกรุณำให้ทรงทรำบ และถอนเสีย
จำกกำรพิจำรณำจะเหมำะกว่ำ ผู้แทนได้รับไปด ำเนินกำรดังกล่ำวและแจ้งให้ทรำบว่ำได้ปฏิบัติกำร
ตำมค ำแนะน ำของกรรมกำรร่ำงกฎหมำยแล้ว ทรงพระรำชด ำริเห็นชอบด้วย ซึ่งส ำนักรำช
เลขำธกิำรจัดได้มีหนังสอืขอถอนเรื่องตำมระเบียบต่อไป 

บัดนี้  กำลล่วงเลยมำนำนแล้วยังไม่ได้รับทรำบว่ำส ำนักรำชเลขำธกิำรได้ยืนยันกำร
ขอถอนเร่ืองแล้วหรือประกำรใด แต่เข้ำใจว่ำส ำนักรำชเลขำธิกำรคงไม่ติดใจที่จะให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำต่อไปอีกแล้ว จึงได้จ ำหน่ำยเร่ืองเสยีจำกบัญชีและทูลมำเพื่อทรง
ทรำบ 



 

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

 

 

(นำยหยุด  แสงอุทยั) 
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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             เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓/๒๕๓๕

ที่รล.๓๕๕๕/๒๕๓๕                                                    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
เรื่อง วิธีขานพระนามพระองค์เจ้าต่างกรม
ทูล ราชเลขาธิการ

เนื่องด้วยกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
ได้แจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ได้รับรายงานจากราชเลขาธิการว่า ทรงพระราช
ปรารภถึงเรื่องการเซ็นนามสําหรับพระองค์เจ้าช่างกรม ซึ่งในชั้นเดิมแต่รัชกาลก่อน ๆ การเซ็น
นามในเอกสารใด ๆ มีน้อยเจ้านายต่างกรมก็ทรงลงพระนามเด
             ิม ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ ๕ ทรง
พระดําริจะอนุโลมพระอิสริยยศยศเจ้านายให้คล้ายคลึงกับธรรมเนียมสมัยปัจจุบัน จึงโปรดเกล้า
ฯ ให้พื้นหลักการให้คงลงพระนามเดิม แต่บัดนี้เจ้านายก็มีเหลืออยู่น้อยจึงเห็นควรที่จะวางแบบ
แผนให้เป็นระเบียบโดยใช้พระนามเดิมปกติ และเดิมพระนามกรมได้โอกาสที่ลงพระนามใน
เอกสารสําคัญด้วย จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ร่างเป็นพระราชนิยมเรื่องวิธีขานพระบาทพระองค์เจ้าต่าง
กรมขึ้น และเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณา กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (กรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงพระนา
             มและขานพระนามดังกล่าวข้างต้นนั้น
จะเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (เพราะไม่ตรงกับพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ) และ
ถ้าหากเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว การจะออกเป็นพระราชนิยมจะเป็นการชอบหรือไม่ ควรทํา
ในรูปใด จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาฬิจารณาเสนอความเห็น ความทราบอยู่แล้ว นั้น

เรื่องนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้พิจารณา
โดยได้เชิญผู้แทนสํานักราชเลขาธิการ (พระพิจิตรราชสาสน์) ไปร่วมปรึกษา ในการประชุม
กรรมการร่างกฎหมายมีความเห็นว่า การที่จะให้ความเห็นไปเช่นนั้น เกรงว่าจะเป็นการซุกพระร
             าช
หฤทัย จึงได้มอบหมายให้ผู้แทนนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบ และถอนเสีย
จากการพิจารณาจะเหมาะกว่า ผู้แทนได้รับไปดําเนินการดังกล่าวและแจ้งให้ทราบว่าได้ปฏิบัติการ
ตามคําแนะนําของกรรมการร่างกฎหมายแล้ว ทรงพระราชดําริเห็นชอบด้วย ซึ่งสํานักราช
เลขาธิการจัดได้มีหนังสือขอถอนเรื่องตามระเบียบต่อไป

บัดนี้ กาลล่วงเลยมานานแล้วยังไม่ได้รับทราบว่าสํานักราชเลขาธิการได้ยืนยันการ
ขอถอนเรื่องแล้วหรือประการใด แต่เข้าใจว่าสํานักราชเลขาธิการคงไม่ติดใจที่จะให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพฬิจารณาต่อไปอีกแล้ว
              จึงได้จําหน่ายเรื่องเสียจากบัญชีและทูลมาเพื่อทรง
ทราบ
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             ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

(นายหยุด แสงอุทัย)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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